



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางอัจฉรา ศรีสินงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางอัจฉรา ศรีสินงาม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๐ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๑๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๐ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๗๖๒๔๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอัจฉรา ศรีสังาม

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ โรงพยาบาลสิรินธร
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๕)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยวิกฤตมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและคุกคามชีวิต ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหายใจล้มเหลว เนื่องจากปอดอักเสบ จากสถิติผู้ป่วยหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒ โรงพยาบาลสิรินธร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ๑๘๕, ๑๗๖ และ ๑๖๙ ราย ตามลำดับ บางรายเกิดภาวะวิกฤตต้องได้รับการช่วยหายใจและย้ายไปรักษาต่อเนื่องในหอผู้ป่วยวิกฤต ส่งผลให้จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น และเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สำเร็จ เป็นต้น ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยด้านร่างกายและจิตใจ ครอบครัวต้องมีผู้ดูแลต่อเนื่อง สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และการทบทวนปัญหา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก พบว่า กระบวนการสำคัญในการป้องกันภาวะวิกฤต เช่น ภาวะหายใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด คือ การค้นพบอาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และช่วยเหลือทันที ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อค้นหาอาการเปลี่ยนแปลงสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ศึกษาวิจัยได้สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบขึ้น เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และศึกษาผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยของพยาบาล ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ วัตถุประสงค์ภาวะหายใจล้มเหลว ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และอัตราการเสียชีวิต ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ แบบประเมินความคิดเห็นของพยาบาลต่อการนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ วัชระเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังใช้สถิติ wicoxon rank test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลมีภาวะหายใจล้มเหลวน้อยกว่ากลุ่มที่ก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ อัตราเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยหลังใช้

แนวปฏิบัติการพยาบาลมากกว่าก่อนใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้นโยบายปฏิบัติการพยาบาลโดยรวมอยู่ระดับมาก

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการดูแลรักษาและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
๒. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
๓. บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนในการสื่อสารและทำให้การดูแลผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ การพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะหลังจำหน่าย
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะหลังจำหน่าย
๒. เพื่อป้องกันการกลับรักษาซ้ำด้วยโรคไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะ

เป้าหมาย

๑. หน่วยงานมีรูปแบบการติดตามผู้ป่วยไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะหลังจำหน่ายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. พยาบาลปฏิบัติตามรูปแบบการติดตามผู้ป่วยไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะ มากกว่าร้อยละ ๙๐
๓. อุบัติการณ์การกลับรักษาซ้ำด้วยการไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะ เท่ากับ ๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานรูปแบบการติดตามผู้ป่วยไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะที่ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
๒. สามารถนำรูปแบบการติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเชิงรุกทางเดินปัสสาวะหลังจำหน่ายไปปรับใช้กับหอผู้ป่วย
ที่ให้บริการผู้ป่วยลักษณะเดียวกันได้